

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๐ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่ปวิชนู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๑	การพิจารณารายงานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๑๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การใช้จ่ายงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๑๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การใช้จ่ายงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน ตามที่เสนอ โดยให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข	รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
๔.๒	การพิจารณาทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้รับการประเมินคุณภาพตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่กำหนดไว้ก่อน โดยให้นำข้อเสนอแนะไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับการประเมินคุณภาพในปีต่อไป	รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
๔.๓	การพิจารณา “ร่าง” คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยเลือกผู้แทนดังนี้ ๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือกจำนวนหนึ่งคน เป็นประธาน ๑.๑ ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ บุญยะรัตเวช ๒. อธิการบดี เป็นกรรมการ ๒.๑ รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิริวรรณ ๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน เป็นกรรมการ ๓.๑ อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ ๓.๒ อาจารย์ ดร.อดุลย์ วงศ์ศรีคุณ	งานนิติกร	นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคำสั่งแล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาคณบดี

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
		<p>๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวน สองคน เป็นกรรมการ</p> <p>๔.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล</p> <p>๔.๒ อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ</p> <p>๕. ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>๕.๑ อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ</p> <p>๕.๒ นางบุษยมาศ แสงเงิน</p>		

หมายเหตุ

มติสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและบุคคลได้รับทราบ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย <http://council.psu.ac.th/>